



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี ส่วนควบคุมงบประมาณ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๒๙ ภายใน ๒๒๘๑
ที่ ๑๗. ๓๐๘๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการกอง (สำเนาหน่วยเบิกจ่าย)

ตามที่กองการเงินและบัญชีได้ทำการดาวน์โหลด รายงานสถานะการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS โดยใช้คำสั่งงาน ZFMA47 เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำรายงานสถานะการเบิกจ่ายรายสัปดาห์ รายเดือน นำเสนอผู้บริหารกรมทราบ นั้น จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า มีการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่ถูกต้องทำให้ข้อมูลการเบิกจ่ายเกิดความผิดพลาด คลาดเคลื่อนส่งผลให้รายงานในระบบ GFMIS ไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งกองการเงินและบัญชีขอสรุปสาเหตุและวิธีการแก้ไขดังนี้

สาเหตุ	วิธีการแก้ไข
๑. การจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (SAP R3) ระบุรหัสโครงสร้างงบประมาณไม่ถูกต้อง ตรงกับเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑. ตรวจสอบและทำการแก้ไขใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (SAP R3) ให้ถูกต้องตรงกับรหัสโครงสร้างงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๒. การจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (SAP R3) ซ้ำซ้อนในระบบ GFMIS	๒. ตรวจสอบและทำการสลาย ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (SAP R3) ในระบบ GFMIS
๓. บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS ไม่ถูกต้องตรงกับรหัสโครงสร้างงบประมาณของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓. ตรวจสอบและทำการปรับรหัสหมวดรายจ่าย ด้วยคำสั่ง ZGL_J7 หรือ ZGL_JV ในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตรงกับรหัสโครงสร้างงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๔. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีการโอนเงินในระบบ GFMIS ไม่ถูกต้อง	๔. ตรวจสอบและติดตาม การโอนเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตรงกับใบจัดสรรที่ได้รับ

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามที่กล่าวข้างต้น กองการเงินและบัญชีจึงขอให้หน่วยงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความละเอียด รอบคอบ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS เพื่อลดความผิดพลาดและดำเนินการตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายอย่างสม่ำเสมอ หากพบข้อผิดพลาดรีบดำเนินการแก้ไขทันที ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ที่ Website กองการเงินและบัญชี <http://kromcho.lrid.go.th/fad/bud%๒๐gfmis/bud%๒๐gfmis.html>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องข้อปฏิบัติต่อไป

(นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภกร)
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี